

แอร์เอเชีย ประกาศสั่งซื้อเครื่องบิน แอร์บัส เอ320 เพิ่มอีก 100 ลำ



แสดงให้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสายการบินต้นทุนต่ำรายใหญ่ที่สุดแห่งภูมิภาคเอเชีย

แอร์เอเชีย สายการบินต้นทุนต่ำรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัสตระกูลเอ320 เพิ่มอีกจำนวน 100 ลำ อันประกอบไปด้วยเครื่องบินเอ320นีโอ 64 ลำและเครื่องบิน เอ320ซีโอ 36 ลำ เพื่อเข้าให้บริการในเครือข่ายของสายการบิน

การประกาศคำสั่งซื้อดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมสมัชชาโรงงานผลิตปีกเครื่องบินของแอร์บัส ณ เมืองโบรตัน (ประเทศอังกฤษ) ของ มร.เดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศอังกฤษ โดย มร.คาเมรอน ได้ร่วมเป็นประจักษ์พยานในการลงนามข้อตกลงสั่งซื้อเครื่องบินของ มร. ตัน ศรี โทนี่ เฟอ์นันเดซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มแอร์เอเชียและมร.ฟาบริซ เบรจิเย่ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอร์บัส ครั้งนี้ด้วย

ข้อตกลงนี้ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าแอร์เอเชียครองตำแหน่งลูกค้า เครื่องบินตระกูล เอ320 รายใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ปัจจุบันสายการบินได้ทำการสั่งซื้อเครื่องบินทางเดินเดียวจากแอร์บัสแล้วถึง 475 ลำ อันประกอบไปด้วยเครื่องบิน เอ320นีโอ 264 ลำและเครื่องบิน เอ320ซีโอ 211 ลำ โดยเครื่องบินจำนวนกว่า 100 ลำ ได้ทำการส่งมอบให้แก่สายการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกำลังดำเนินการให้บริการจากฐานการบินต่างๆใน กรุงเทพฯ กัวลาลัมเปอร์ จาการ์ตา มะนิลาและโตเกียว

มร. ตัน ศรี โทนี่ เฟอ์นันเดซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มแอร์เอเชีย กล่าวระหว่างการลงนามข้อตกลงว่า “เรามีฐานธุรกิจสำคัญ 3 แห่ง ในประเทศมาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซีย รวมไปถึงในประเทศฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นซึ่งมีศักยภาพด้านการเติบโตทางธุรกิจในเชิงบวก เครื่องบินที่สั่งซื้อเพิ่มเติมนี้จะช่วยขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ในการขยายเครือข่ายของเราสู่เส้นทางบินใหม่ เพิ่มความถี่ด้านการให้บริการและเสริมศักยภาพการดำเนินการให้แก่แอร์เอเชียเพื่อครองความเป็นจ้าวตลาดสายการบินต้นทุนต่ำ”

“ในช่วงที่ผ่านมา แอร์เอเชีย ถือว่าเป็นหนึ่งในสายการบินต้นทุนต่ำที่ประสบความสำเร็จด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมาก” มร.ฟาบริซ เบรจิเย ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอร์บัส กล่าวพร้อมเสริม “การสั่งซื้อครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันความไว้วางใจในด้านความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพและค่าดำเนินการที่ต่ำ ซึ่งทางสายการบินมีให้แก่ เอ 320 ตระกูลเครื่องบินทางเดินเดี่ยวที่ทันสมัยที่สุดในโลก”

ปัจจุบันฝูงบิน เอ320 ของแอร์เอเชีย ได้ให้บริการการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางกว่า 70 แห่ง ใน 20 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ แอร์เอเชียเอ็กซ์ สายการบินต้นทุนต่ำ ภายใต้กลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย ยังได้เปิดให้บริการในเส้นทางบินพิสัยไกลจากกัวลาลัมเปอร์สู่เอเชียตอนเหนือและประเทศออสเตรเลีย โดยใช้เครื่องบินลำตัวกว้าง เอ330-300 อีกด้วย

เครื่องบินตระกูล เอ320 ครองตำแหน่งสายเครื่องบินทางเดินเดี่ยวที่ขายดีที่สุดและมีความทันสมัยที่สุดในโลก ปัจจุบันแอร์บัสมียอดสั่งซื้อเครื่องบินตระกูล เอ320 มากกว่า 8,800 ลำ โดยเครื่องบินกว่า 5,300 ลำ ได้ทำการส่งมอบแก่ลูกค้ากว่า 380 รายทั่วโลก